

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: 163 /BC-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; chương trình công tác của Thường trực và các Ban HĐND huyện năm 2023, Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực và các Ban HĐND huyện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Những tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Sơn đang đứng trước những khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới, khu vực, trong tỉnh diễn biến khó lường; tình hình thời tiết diễn biến xấu; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân của huyện nhà. Công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đăng ký cấp mã số vùng trồng vẫn còn hạn chế nhất định; việc triển khai thủ tục, hồ sơ đối với các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao còn chậm; thu ngân sách huyện hưởng chưa đạt so với dự toán, còn nhiều địa phương thu ngân sách đạt thấp, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, nợ đọng thuế cao...; tai nạn đuối nước ở trẻ em từ đầu năm đến nay xảy ra nhiều trên địa bàn huyện, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời; công tác cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định; thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; một số điểm nghẽn trong đầu tư phát triển huyện, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư... chưa được tháo gỡ; tình hình dịch bệnh, thiên tai dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Việc đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn thành thị xã vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII vẫn còn nhiều hạn chế nhất định...

Song, với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, huyện Bình Sơn đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng. Trong 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023, đến tháng 6 năm 2023 có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch (*cấp GCN QSD đất, đạt 168%*); 02 chỉ tiêu đạt kế hoạch (chỉ tiêu giao quân, trên 80% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh); 08 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm; 09 chỉ tiêu chưa đánh giá 6 tháng đầu năm.

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân huyện cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện với một đại biểu để thực hiện nhiệm vụ mới. Tổng số đại biểu HĐND huyện còn 34 đại biểu (giảm 01 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ). Tiến hành miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đối với ông Nguyễn Chí Cường để thực hiện nhiệm vụ mới, bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Bùi Thị Hào.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện chủ động làm việc với UBND huyện và các cơ quan liên quan để rà soát, thống nhất nội dung từng kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 10, thứ 11) HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, thông qua 13 nghị quyết cá biệt (trong đó có 04 nghị quyết về công tác cán bộ) *(có Phụ lục 1 kèm theo)*.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ Kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Khóa XII dự kiến tổ chức từ ngày 18 đến 19 tháng 7 năm 2023 để xem xét giải quyết các nội dung theo thẩm quyền. Dự kiến ban hành 09 nghị quyết cá biệt, không có nghị quyết quy phạm pháp luật.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

2.1. Hoạt động giám sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định (xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện; chất vấn và xem xét kết quả trả lời chất vấn; xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, giám sát việc thi hành pháp luật của địa phương, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri...).

2.2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân

- Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện

Tổ chức giám sát về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2022; tình hình triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bình Sơn năm 2022.

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và đánh giá công tác tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đảm bảo nội dung yêu cầu theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND huyện tổ chức lấy ý kiến đánh giá kết quả giải quyết trả lời các kiến nghị cử tri

- Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Để chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2023, Thường trực HĐND huyện đề nghị đại biểu HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đặt vấn đề, nội dung cần chất vấn (trọng tâm là những nội dung cử tri quan tâm, bức xúc, kiến nghị) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, ... trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện định hướng, đặt vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 12.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát kết quả thực hiện ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua việc xem xét báo cáo kết quả thực hiện của UBND huyện để tiếp tục kiến nghị đối với những nội dung chưa giải quyết dứt điểm.

- Xem xét quyết định của UBND cùng cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp.

Định kỳ hằng năm, UBND huyện kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. HĐND huyện theo dõi, giám sát UBND huyện trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện giao Ban Pháp chế đã tiến hành rà soát 118 Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn (trong đó 115 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp cuối năm 2022 và 3 Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề).

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét ban hành Nghị quyết số 16/HĐND ngày 16/6/2023 thay thế Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 ban hành quy chế làm việc của HĐND huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

3.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện Bình Sơn xây dựng lịch và tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp giữa năm 2023 tại 12 xã, thị trấn. Các xã còn lại tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND xã với cử tri xã mình. Theo đó, tại mỗi điểm tiếp xúc cử tri đều có 03 đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện Bình Sơn tham dự; 01 đồng chí trong Thường trực HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND huyện dự tiếp xúc. Ngoài ra, để giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở ngành tỉnh, Thường trực HĐND huyện có văn bản mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ngành tỉnh dự tiếp xúc tại các điểm theo kế hoạch. Đồng thời đề nghị UBND huyện cử đại diện lãnh đạo các phòng ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự để giải thích, trả lời trực tiếp các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phối hợp, tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với cử tri tại xã Bình Đông. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại xã Bình Minh; qua tiếp xúc đã phân loại chuyên đề các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Qua tiếp xúc, thẩm quyền giải quyết thuộc cấp huyện có 74 ý kiến, kiến nghị, Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện xem xét trả lời tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (kỳ họp giữa năm 2023). Thẩm quyền giải quyết thuộc cấp tỉnh có 24 ý kiến, kiến nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chuyển đến Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp. Đến nay Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận 19 ý kiến, kiến nghị còn lại 06 ý kiến, kiến nghị đề nghị huyện xem xét, giải quyết.

3.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thường trực HĐND huyện tham dự tiếp công dân định kỳ vào các ngày 10 và 20 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện; phối hợp với UBND huyện tiếp công dân định kỳ: 01 lượt/33 người/01 vụ việc; đồng thời đã tiếp nhận 02 đơn của công dân và đã xử lý, chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết; qua đó theo dõi, giám sát kết quả giải quyết theo quy định.

4. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện, tạo điều kiện cho các Ban hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Phân công nhiệm vụ các Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra nội dung trình kỳ họp đảm bảo đạt chất lượng, thời gian theo quy định.

Duy trì thường xuyên họp Thường trực HĐND huyện định kỳ hàng tuần để xem xét, cho ý kiến các nội dung do UBND huyện trình; đồng thời để theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Ban và kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra, giám sát...

4.2. Việc tổ chức các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 12 phiên họp của Thường trực để giải quyết các công việc theo đề nghị của UBND huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện ban hành 43 Công văn thống nhất chủ trương về kinh phí theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện (có phụ lục kèm theo).

4.3. Quan hệ công tác

Thường trực HĐND huyện chấp hành nghiêm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy; trước khi tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đều có văn bản báo cáo và xin chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và tổ chức thực hiện sau khi được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy; thực hiện báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện cho Thường trực Huyện ủy theo quy định.

Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện... chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri; chủ động làm việc với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất nội dung từng kỳ họp, nhất là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện.

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, các Ban HĐND các xã, thị trấn.

5. Hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân

Các Ban HĐND huyện thực hiện tốt sự phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện về tổ chức thẩm tra nội dung trình kỳ họp đảm bảo đạt chất lượng, thời gian theo quy định. Tham gia các Đoàn giám sát do Thường trực HĐND huyện thành lập. Cùng với Thường trực HĐND huyện họp xem xét, cho ý kiến các nội dung do UBND huyện trình đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, các Ban HĐND huyện đã đề xuất nội dung chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện cho năm sau gửi Thường trực HĐND huyện xem xét tổng hợp.

6. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân

Các Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì sinh hoạt tổ theo quy định; việc trao đổi thông tin, xin ý kiến, lấy ý kiến các thành viên trong tổ được duy trì thường xuyên. Luôn trao đổi, thông tin các vấn đề liên quan đến địa phương, những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trước các kỳ họp HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức trao đổi, góp ý vào nội dung, chương trình kỳ họp, chuẩn bị các nội dung chất vấn, phân công thảo luận và tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện theo quy định.

7. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân (nếu có)

Các tài liệu thông tin đến lĩnh vực hoạt động của HĐND được cung cấp cho đại biểu HĐND huyện đầy đủ, kịp thời.

Về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc HĐND huyện gồm: Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu, tổ chức chức thực hiện.

Về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của HĐND huyện: Bố trí trụ sở làm việc gồm 04 phòng làm việc, 01 phòng họp ...; về kinh phí được ngân sách huyện đảm bảo, được phân bổ hàng năm để thực hiện các hoạt động của HĐND theo quy định tại Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13/3/2013 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

8. Hoạt động khác

Tham gia cùng đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trên địa bàn; dự các kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND các xã, thị trấn; các hội nghị do HĐND tỉnh tổ chức, các cuộc họp của UBND huyện và các ban, ngành huyện.

Tham gia các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tiếp và làm việc với Đoàn công tác HĐND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện các nhiệm vụ thương xuyên, đột xuất khác của Thường trực HĐND huyện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

a) Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 10, 11) HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả.

Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện phát huy được vai trò điều tiết, xử lý công việc phát sinh giữa hai kỳ họp, thực hiện vai trò của người đại biểu dân cử.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam, UBND huyện được thực hiện chặt chẽ nhất là trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình của kỳ họp. Do vậy chất lượng của kỳ họp ngày càng nâng cao, Nghị quyết được thông qua cơ bản phù hợp với luật định và đi vào cuộc sống, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nội dung tổ chức tiếp xúc cử tri được quan tâm chỉ đạo, huyện đã tổ chức thành công tiếp xúc cử tri chuyên đề về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại xã Bình Minh.

b) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện của một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Một số ít đại biểu chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, nhất là trong việc tham gia dự thảo nghị quyết và các phiên thảo luận.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng Luật định, chất lượng, hiệu quả.
2. Tổ chức thực hiện hoàn thành nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện khóa XII. Tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện.
3. Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp luật.
6. Tổ chức Hội nghị trực tiếp báo giữa Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
7. Tổ chức kỳ họp HĐND giả định cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện.
8. Phối hợp UBND huyện, các ngành và địa phương kịp thời cho ý kiến đối với các vấn đề phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.
9. Tổ chức Đoàn công tác của HĐND huyện làm việc, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Thường trực HĐND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- VPHĐND&UBND: CVP, PCVP, CVHD;
- Lưu: VT, CVVX.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Ái Loan

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA TẠI KỶ HỌP THỨ 10, THỨ 11

TT	Số và ký hiệu	Ngày tháng năm bản	Trích yếu nội dung
1	03/NQ-HĐND	28/3/2023	Về thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận
2	04/NQ-HĐND	28/3/2023	Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
3	05/NQ-HĐND	28/3/2023	Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1)
4	06/NQ-HĐND	28/3/2023	Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh - Bình An)
5	07/NQ-HĐND	28/3/2023	V/v thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn
6	08/NQ-HĐND	28/3/2023	V/v miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
7	09/NQ-HĐND	28/3/2023	V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
8	10/NQ-HĐND	28/3/2023	Về kết quả bầu Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 - Bà Bùi Thị Hảo
9	11/NQ-HĐND	28/3/2023	Về kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT
DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 12

TT	Trích yếu nội dung
1	Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
2	Về việc điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023
3	Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 3)
4	Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2022.
5	Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
6	Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
7	Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
8	Kế hoạch giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÔNG VĂN THÔNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG VỀ KINH PHÍ

TT	Số và ký hiệu	Ngày tháng văn bản	Trích yếu nội dung
1	03/HĐND	4/1/2023	V/v giải quyết kinh phí cho Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
2	04/HĐND	4/1/2023	V/v giải quyết kinh phí hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại và các thuyền viên tham gia cứu nạn do thiên tai gây ra
3	06/HĐND	16/1/2023	V/v điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023
4	07/HĐND-KTXH	18/1/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5	20/HĐND	22/2/2023	V/v hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị
6	21/HĐND	22/2/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức Tết trồng cây nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023
7	28/HĐND-VP	6/3/2023	V/v cung cấp số liệu phục vụ giám sát việc thực hiện các kết luận tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện
8	29/HĐND	6/3/2023	V/v lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bình Sơn
9	30/HĐND	6/3/2023	V/v giải quyết kinh phí trang trí Tết, tổ chức đêm Hội Giao thừa nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023
10	35/HĐND	16/3/2023	V/v bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 để thực hiện ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm
11	66/HĐND	24/4/2023	Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023
12	67/HĐND-KTXH	24/4/2023	Về việc đầu tư xây dựng 02 dãy nhà hiệu bộ của trường Tiểu học số 01 và trường Tiểu học số 02 xã Bình Châu
13	68/HĐND	27/4/2023	V/v điều chỉnh dự toán và thu hồi kinh phí chúc thọ người cao tuổi năm 2023
14	69/HĐND	27/4/2023	V/v giải quyết, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị
15	75/HĐND	5/5/2023	Về chủ trương giải quyết kinh phí học tập kinh nghiệm tại cơ sở giáo dục cấp THCS ở Thành phố Hồ Chí Minh
16	78/HĐND	8/5/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức đào tạo

			sơ cấp nghề thú y
17	82/HĐND	16/5/2023	V/v giải quyết kinh phí chăm sóc, bảo vệ cây cảnh quan tại khu vực Núi Chùa
18	83/HĐND	16/5/2023	V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn huyện năm 2023
19	84/HĐND	16/5/2023	V/v hỗ trợ kinh phí Quỹ Mái ấm Công đoàn tỉnh cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi
20	86/TTr-HĐND	16/5/2023	V/v xin chủ trương về Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) năm 2023
21	87/HĐND	24/5/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức gặp mặt Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, tổ dân phố
22	88/HĐND	24/5/2023	V/v hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị
23	90/HĐND	25/5/2023	Về phương án xử lý sử dụng nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2022
24	97/HĐND	1/6/2023	V/v phân khai kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2023 từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ
25	98/HĐND	1/6/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng huyện Bình Sơn
26	99/HĐND	1/6/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023
27	100/HĐND	1/6/2023	V/v chủ trương phân bổ kinh phí tổ chức các Đoàn học tập kinh nghiệm năm 2023
28	101/HĐND	1/6/2023	V/v giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2)
29	102/HĐND	1/6/2023	V/v chủ trương phân khai kinh phí hỗ trợ thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
30	103/HĐND	1/6/2023	V/v chủ trương giải quyết kinh phí thăm chiến sĩ mới năm 2023
31	104/HĐND	1/6/2023	V/v chủ trương phân khai kinh phí sự nghiệp khuyến nông năm 2023
32	105/HĐND	1/6/2023	V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

			nguồn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
33	118/HĐND	14/6/2023	V/v giải quyết bổ sung kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2023
34	119/HĐND	14/6/2023	V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình "Hành trình đỏ", tôn vinh người hiến máu tiêu biểu", và hiến máu tình nguyện năm 2023
35	120/HĐND	14/6/2023	V/v hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
36	121/HĐND	14/6/2023	V/v hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19
37	122/HĐND	14/6/2023	V/v phân khai kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023
38	123/HĐND	14/6/2023	V/v giải quyết kinh phí tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số năm 2023
39	124/HĐND	14/6/2023	V/v chủ trương phân bổ kinh phí tổ chức các Đoàn học tập kinh nghiệm năm 2023
40	125/HĐND	14/6/2023	V/v chủ trương phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn đối ứng ngân sách huyện
41	127/HĐND	20/6/2023	V/v điều chỉnh kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023
42	133/HĐND	28/6/2023	V/v chủ trương sửa chữa Đền tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Nhà ghi ơn Bà mẹ Việt Nam anh hùng
43	136/HĐND	3/7/2023	V/v điều chỉnh dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2023